

Số:10/Ctr-UBND

*Hồng Hải, ngày 05 tháng 9 năm 2023*

**CHƯƠNG TRÌNH  
CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2023**

Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải và tình hình thực tế về công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân phường. UBND phường Hồng Hải ban hành chương trình công tác tháng 9 năm 2023 với nội dung như sau:

**I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9**

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai Nghị quyết 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 14/12/2022 của Thành ủy Hạ Long về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/ĐU ngày 20/2/2023 của Đảng ủy phường Hồng Hải về quán triệt, tuyên truyền, triển khai, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023, chuyên đề: "Xây dựng đội ngũ, cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ". Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức về thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong quá trình thực thi công vụ và thực hiện các quy định về phòng, chống tệ nạn xã hội. 100% cán bộ đảng viên thực hiện ký cam kết theo đúng chỉ đạo của Thành ủy tại văn bản số 1919-CV/TU ngày 15/8/2023 của Thành ủy Hạ Long.

2. Bộ phận tài chính - kế toán: Hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi ngân sách tháng 9/2023; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các dự án công trình, dự án đã hoàn thành. Tiếp tục triển khai thu thuế phi nông nghiệp trên địa bàn; Giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải. Rà soát, hoàn tất, nộp và báo cáo kết quả thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 về UBND thành phố trước ngày 10/9/2023.

3. Bộ phận địa chính - xây dựng: Trật tự xây dựng: Tiếp tục hướng dẫn các trường hợp có nhu cầu xây dựng nhà ở (thuộc diện không phải cấp phép xây dựng). Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về quy hoạch, xây dựng đối với các chủ đầu tư xây dựng. Giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình, bộ phận công

trình vi phạm đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính tại khu dân cư và các dự án trên địa bàn phường.

Dự án KĐT mới hiện đại phía đông Hòn Cặp Bè: thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ không để phát sinh thêm trường hợp vi phạm, đồng thời phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục vận động nhân dân tự nguyện phá dỡ các bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với các căn hộ còn lại.

Xử lý triệt để các công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường tại các dự án trên 04 tuyến đường thoát nước tại địa bàn.

Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; Kế hoạch 216/UBND ngày 17/5/2023 của UBND Thành phố; Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 19/5/2023 của Đảng ủy phường; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 20/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hồng Hải. Tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, các trục đường giao thông, các tuyến phố, ngõ, ngách trong các khu đô thị, khu dân cư, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường chính, Quảng trường 30/10. Duy trì có hiệu quả phong trào Ngày chủ nhật xanh.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị, an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, giá cả chất lượng hàng hóa và các dịch vụ, đảm bảo môi trường kinh doanh phục vụ khách du lịch, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm về môi trường kinh doanh du lịch như: ăn xin, chèo kéo, đeo bám khách du lịch tại các điểm du lịch như khu vực Quảng trường 30/10; Bảo tàng, Thư viện tỉnh, chợ và các nhà hàng trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn quản lý, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình bất thường do mưa lũ, triều cường dâng, sạt lở, ngập lụt gây ra và có phương án triển khai phòng chống, xử lý đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ: Tiếp tục hướng dẫn các hộ dân, tiếp nhận và trình hội đồng đăng ký đất đai phường họp xét duyệt về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất đối với các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường.

Công tác giải phóng mặt bằng: Đối với Dự án tuyến đường nội Quốc lộ 18A phường Hồng Hải (phố Bùi Thị Xuân) với tỉnh lộ 336 tại trung tâm phường Hà Lâm và khu dân cư, tái định cư hai bên đường: tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất rà soát lại các vướng mắc liên quan đến các hộ dân và giải quyết khiếu nại theo quy định.

Thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân tại tổ 2 khu 7A phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (thuộc triển đồi phía Bắc lòng khe suối và dưới lòng suối) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất bồi thường GPMB.

Công tác đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đối với các công trình đã thực hiện. Triển khai các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường khu 6A, 6B, 6C phường Hồng Hải đã được HĐND thành phố phê duyệt phân bổ, cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường tại nghị quyết 117/NQ-HĐND ngày 20/7/2023. Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với công trình: Cải tạo, nâng cấp đường ngõ 4 khu 1B; Báo cáo Thành phố xin cấp nguồn để triển khai thực hiện. Báo cáo UBND Thành phố xem xét trình HĐND Thành phố xin chủ trương đầu tư đối với 02 công trình: (1) Cải tạo tuyến đường liên tổ 2,4,6 khu 9 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long; (2) Cải tạo tuyến đường liên tổ 1A, 1B, 2 và 3 khu 9 phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Chuẩn bị công tác đầu tư đối với dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên tổ 4,5,6 khu 7B phường Hồng Hải.

4. Bộ phận văn hóa - xã hội: Tiếp tục tuyên truyền các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố trên hệ thống loa phát thanh của phường; tổ chức tuyên truyền phổ biến một số nội dung trọng tâm: Tuyên truyền tăng cường công tác quản lý về thuế tại một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Thông báo Kết luận số 110/TB-VP.UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh; Tiếp tục tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” tại tỉnh Quảng Ninh theo Văn bản số 2132/UBND-NC ngày 07/8/2023 và 1509/UBND-NC ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh; Tuyên truyền tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023 theo Văn bản số 2124/UBND-VHXH ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh; Tuyên truyền về Đề án phát triển GDMN tư thục và Đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông theo Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 và Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh; Tuyên truyền tăng cường bảo mật, quản lý, sử dụng tài khoản mạng trên địa bàn Thành phố.

Cứ 02 cán bộ, công chức, hội viên, đoàn thanh niên tham gia lớp tập huấn bơi an toàn phòng chống đuối nước năm 2023.

Tổ chức họp xác định mức độ khuyết tật các trường hợp nhận hồ sơ trong tháng, hoàn thiện hồ sơ trợ cấp xã hội cho các đối tượng đã được xét duyệt. Tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn. Rà soát người cao tuổi được chúc mừng thọ bổ sung nhân ngày Quốc tế người cao tuổi năm 2023. Tiếp tục rà soát và tiến hành thăm định 11 đối tượng người có công, thân nhân liệt sỹ có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 2031/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

5. Công tác giải quyết đơn thư: Rà soát toàn bộ các nội dung tồn đọng về đơn thư; chủ động giải quyết không để xảy ra các vụ việc phức tạp, hình thành điểm nóng trên địa bàn. Giải quyết dứt điểm 02 đơn thư đã tiếp nhận

6. Công tác y tế: Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid 19 và dịch bệnh theo mùa trên địa bàn phường. Tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân triển khai các chiến dịch diệt loăng quăng bọ gây để phòng bệnh SXH. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn phường. Tiếp tục phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của Thành phố kiểm tra thường kỳ, đột xuất công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, bếp ăn tập thể trên địa bàn phường.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, đáp ứng cơ bản nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phấn đấu đạt và duy trì Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023 của Bộ y tế.

7. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, thụ lý các thủ tục hành chính của tổ chức, công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” đảm bảo, hiệu quả.

8. Ban chỉ huy quân sự phường; Công an phường: Triển khai nghiêm túc có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Thành phố về đảm bảo an ninh, trật tự, tập trung triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn phường. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tổ chức rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024.

## **II. THAM DỰ, TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP, HỘI NGHỊ**

1. Tham dự các cuộc họp tại Thành phố; Thành ủy và các đơn vị liên quan; Họp thường kỳ của BCH Đảng bộ phường.

2. Tham dự Lễ Khai giảng năm học mới tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn để động viên thầy giáo, cô giáo và các em học sinh bước vào năm học mới đạt kết quả.

3. Tổ chức cuộc họp giao ban tháng 9; Chủ tịch UBND phường tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC theo quy định của lịch tiếp công dân vào thứ 5 hàng tuần.

4. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định và báo cáo các nội dung theo chỉ đạo của UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

5. Thực hiện tốt các công việc phát sinh khác trong tháng.

Căn cứ chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của UBND phường, yêu cầu các bộ phận chuyên môn, Ban chỉ đạo, cán bộ, công chức thuộc UBND phường xây dựng kế hoạch, lịch công tác cho phù hợp và chủ động chuẩn bị nội dung, tham mưu, đề xuất các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, khoa học, hiệu quả và phù hợp thực tế địa phương.

Ngoài ra các nhiệm vụ chỉ đạo mới của Thành phố, Đảng ủy, HĐND phường và những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất sẽ được bổ sung kịp thời vào chương trình công tác hàng tháng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Các đồng chí Trưởng các đoàn thể phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2023 và kiến nghị, đề xuất để giải quyết các vướng mắc, tồn tại kịp thời theo chức năng, quyền hạn theo quy định.

Trên đây là Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Hồng Hải./.

***Nơi nhận:***

- UBND thành phố;
- TT Đảng ủy - HĐND- UBND phường;
- Đ/c Trưởng các Đoàn thể phường;
- Các Bộ phận chuyên môn, CBCC;
- Công an, Trạm Y tế, Trường học;
- Các Khu phố;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Điệp Hùng Thắng**